

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้แตะระดับแข็งค่าสุดรอบ 8 สัปดาห์ หลังเฟดคง QE

- \*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้นมาราว 2% จากวันก่อนหน้า และไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 8 สัปดาห์ หลังธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ยังไม่ได้ปรับลดวงเงินของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) เหมือนอย่างที่ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้
- \*ดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื่อเทียบต่ะกร้าสกุลเงินในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังเฟดสร้างความประหลาดใจให้นักลงทุนจำนวนมาก ที่ได้ปรับสถานะรอรับการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟด
- \*เฟดประกาศคงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น อยู่ในกรอบ 0-0.25% ในการประชุมวานนี้ ซึ่งเป็นระดับที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่การประชุมเมื่อเดือนธ.ค.51 โดยย้ำว่าเฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าอัตราการว่างงาน จะลดลงสู่ระดับ 6.5% และอัตราเงินเฟ้อไม่สูงกว่า 2.5%
- \*คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด ยังมีมติเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ ผ่านการใช้มาตรการ QE โดยจะยังคงดำเนินโครงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันจากสัญญาจำนอง(MBS) ในวงเงินรวมกัน 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ทุกเดือนต่อไป
- \*นายเบน เบอร์นันท์ ประธานเฟด กล่าวในการแถลงข่าวว่า เฟดจะยังดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป ขณะที่พิจารณาแนวโน้มพื้นฐานทางเศรษฐกิจว่า มีความแข็งแกร่งหรือไม่ ก่อนยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
- \*เฟดยังได้ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐลงเหลือ 2.0-2.3% ในปีนี้ และ 2.9-3.1% ในปีหน้า
- \*โฆษกทำเนียบขาว เปิดเผยว่า นางเจเน็ต เยลเลน รองประธานเฟด เป็นตัวเก็งที่จะได้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดต่อจากนายเบน เบอร์นันท์ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในต้นปีหน้า โดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา จะประกาศชื่อผู้ที่เขาเสนอให้รับตำแหน่งประธานเฟดในเร็ว ๆ นี้

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร  
ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.695 บาท  
\*09.17 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.98/31.02 จาก 31.65/69 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.97/31.04 จาก 31.65/70 เมื่อวาน  
\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 98.12/15 จาก 98.13 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน  
\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3530/34 จาก 1.3503 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท เข้านี้ lower ลงมา(บาทแข็งค่า) ค่อนข้างแรง หลัง  
เฟดออกมา surprise ตลาด แล้วช่วงนี้ตลาดก็ค่อนข้างบางด้วย เพราะก่อนหน้านี้  
นักลงทุนทำ position กันไว้เยอะแล้ว ก็เลยทำให้ยิ่งลงมาเร็ว" ดีลเลอร์ กล่าว  
เขา กล่าวว่า การประกาศมาตรการ QE ของเฟด ซึ่งต่างจากที่นักลงทุน  
ส่วนใหญ่ในตลาดคาดการณ์ไว้ ทำให้มีแรงซื้อเงินบาทและสกุลเงินภูมิภาคเข้ามาในวันนี้  
อีกทั้งปริมาณการซื้อขายในตลาดที่ไม่มากนัก ทำให้เงินบาทแข็งค่าได้เร็วกว่าปกติ  
อย่างไรก็ตาม ดีลเลอร์คาดว่า ที่บริเวณ 31.00 น่าจะเห็นการเข้าแทรกแซง  
จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เพื่อไม่ให้เงินบาทผันผวนมากเกินไป โดยมอง  
แนวต้านวันนี้ไว้ที่ 31.00 และแนวรับที่ 31.25

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้